



ประกาศคณะกรรมการประเมินการเลื่อน การโอน ข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน  
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินคัดเลือกเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส โรงพยาบาลชยันนาทเรนทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชยันนาท

ตามที่คณะกรรมการประเมินการเลื่อน การโอน ข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภททั่วไป  
ระดับชำนาญงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ได้ประกาศรับสมัครข้าราชการ  
เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส โรงพยาบาล  
ชยันนาทเรนทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชยันนาท จำนวน ๑ ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ -  
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคณะกรรมการประเมินการเลื่อน การโอน ข้าราชการพลเรือนสามัญ  
ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ได้พิจารณาคัดเลือก  
ข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส  
โรงพยาบาลชยันนาทเรนทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชยันนาท จำนวน ๑ ตำแหน่ง แล้ว ในการประชุมครั้งที่  
๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ และได้รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกและเสนอรายชื่อผู้ซึ่งเหมาะสมที่สุด  
พร้อมทั้งเหตุผลที่สมควรต่อผู้มีอำนาจบรรจตามมาตรา ๕๗ พิจารณาเห็นชอบผลการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว  
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางอังคณา อุปพงษ์)

ประธานคณะกรรมการประเมินการเลื่อน การโอน  
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภททั่วไป

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศประเมินการเลื่อน การโอน ข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภททั่วไป ระดับชำนาญการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินคัดเลือกเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

ที่	ชื่อ - สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่งเลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือก	ตำแหน่งเลขที่	เงื่อนไข	หมายเหตุ
๑	นางนันทยา ปรปักษ์ประลัย	จังหวัดชัยนาท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร กลุ่มงานบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	๑๖๒๕๙	จังหวัดชัยนาท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร กลุ่มงานการเงิน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส	๑๖๒๕๘	เลื่อน	